



**ĐIỆN LỰC ĐÔNG HÒA THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN TRONG NHÂN DÂN,**  
**ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG VÀO MÙA MƯA BÃO NĂM 2023**

*(Kèm theo thông báo số /TB-ĐLDH ngày /10/2023)*

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và vận hành lưới điện an toàn, mỗi người dân sử dụng điện cũng như đang cư trú tại khu vực có lưới điện, đề nghị thực hiện tốt một số quy định dưới đây:

1- Không dựa, trèo lên cột điện, dây néo cột, dây nối đất, thùng công tơ điện và các thiết bị khác của đường dây điện để tránh bị điện giật do rò điện.

2- Không tự ý vào trạm điện, trèo lên cột điện, tháo dỡ các thiết bị trên đường dây điện hoặc lợi dụng cột điện, dây néo cột để làm nhà, lều quán, buộc gia súc.

3- Không đào đất gây lún sụt móng cột điện, trồng và để cành cây, dây leo của gia đình đeo, bám cột điện và dây dẫn điện.

4- Tiến hành phát quang, chặt cây xanh gần đường dây điện. Trường hợp chặt cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây điện thì phải báo với Điện lực Đông Hòa để phối hợp, bảo đảm an toàn.

5- Không xây dựng công trình nhà cửa trong hành lang bảo vệ lưới điện. Trường hợp xây dựng gần đường dây điện phải liên hệ với Điện lực để phối hợp xử lý.

6- Không quăng ném bất kỳ vật gì lên đường dây và trạm điện, không phơi quần áo, đồ dùng lên dây điện; Không được bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện. Không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, cột ăng ten tivi gần đường dây điện.

7- Không dùng điện để bắt cá, giăng dây điện làm phương tiện bảo vệ tài sản hoặc dùng làm bẫy chuột bảo vệ hoa màu.

8- Khi mạng điện của gia đình có nguy cơ bị ngập nước do lũ lụt, phải cắt ngay cầu dao, cầu chì, aptomat đầu nguồn điện vào nhà.

9- Không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè...trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát gần với mặt nước để tránh phóng điện gây tai nạn.

10- Khi thấy dây điện bị đứt, rơi xuống thì không được đến gần, cầm, nắm vào dây điện. Tìm biện pháp ngăn ngừa không cho người khác (kể cả súc vật) đến gần. Đồng thời, nhanh chóng tìm cách báo cho Điện lực hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất biết để có biện pháp xử lý.

11- Khi có người bị điện giật thì hô to để mọi người đến cứu giúp. Nếu dây dẫn là điện hạ áp còn dính với nạn nhân thì phải nhanh chóng cắt nguồn điện hoặc dùng vật dụng có cách điện cắt đứt dây dẫn trước, hoặc dùng gậy khô để tách dây điện ra khỏi nạn nhân. Tuyệt đối không được chạm vào nạn nhân khi chưa tách khỏi nguồn điện vì người cứu sẽ bị điện giật tiếp theo.

12- Khi cần báo những thông tin liên quan đến an toàn điện hãy gọi cho Tổng đài số máy 19001909 hoặc 0941 358882 (Số máy của trực sửa chữa điện - Điện lực Đông Hòa).

***Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!***